



ประกาศโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ข้อ ๓ มาตราการ Sandbox : Safety zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และระหว่าง การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สถานศึกษาพิจารณาเลือกจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณารูปแบบให้มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทไป-กลับ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามบริบทของ โรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สรุปผลในภาพรวม พบว่า โรงเรียนควรเปิดเรียนในรูปแบบ Online จนกว่านักเรียนจะฉีดวัคซีน ครบ ๑๐๐% แบบครบโดสก่อน แล้วจึงเปิดเรียนในรูปแบบ On-site คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๐๖ เป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียนควรเปิดเรียน On-site โดยนักเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และยินยอมพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ การติดเชื้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๔ เป็นอันดับสอง และ โรงเรียนควรเปิดเรียน Online ไปจนกว่าจะมียารักษาโรค แบบหายขาดหรือสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐ เป็นลำดับสุดท้าย และจากที่ประชุม



คณะกรรมการการบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติให้โรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ Online จนกว่านักเรียนจะฉีดวัคซีน ครบ ๑๐๐% แบบครบโดสก่อน แล้วจึงเปิดเรียน On-site ทั้งนี้การเปิดเรียน On-site จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการกำหนด อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากร เป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงกำหนดการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (จนกว่านักเรียนจะฉีดวัคซีน ครบ ๑๐๐% แบบครบโดส)
๒. ให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ครูผู้สอนกำหนด ให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลและกวดขันนักเรียนในการเข้าเรียนและส่งงานตามที่ครูผู้สอนมอบหมาย
๓. ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Online หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กำหนด จัดการเรียนรู้อันเน้นตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้เข้าสอนตามตารางสอนปกติ รวมทั้งดูแลติดตามการเข้าเรียนและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับติดตามการเข้าเรียนออนไลน์ของครูผู้สอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติงาน เตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียน และปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online อยู่ที่ที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรยาม ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด
๖. ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติงานอยู่ที่ที่พักอาศัย (Work From Home) เป็นเวลา ๒ วัน ได้แก่ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี และให้ปฏิบัติงานที่โรงเรียน เป็นเวลา ๓ วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดยงานที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนทางราชการ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



๗. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบผสม ระหว่างรูปแบบ On-site กับ Online ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนจะประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและครูที่ปรึกษาประจำชั้นต่อไป

๘. โรงเรียนดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายและการปฏิบัติของนักเรียน ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนในสถานศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด ๑๙ ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน ดังนี้

๘.๑ โรงเรียนประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus ตัวย่อ TSC+ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการประเมินเป็นสีเขียว

๘.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔.

๘.๓ นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนครบโดส และผู้ปกครองได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๘.๔ โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเน้น ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด

๙. ให้ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด โรงเรียนจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี